

ĐÔNG HƯNG

Sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa

Thời gian qua, huyện Đông Hưng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa nhằm tăng giá trị trên đơn vị canh tác. Đây là chủ trương đúng, trúng, nhận được sự hưởng ứng của các địa phương, tạo cú hích cho các tổ chức, cá nhân mạnh dạn tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Bắt mạnh tích tụ ruộng đất

Vấn đề lúa nhưng anh Vũ Viết Thủy ở xã Đông Phương nhờ tích tụ ruộng đất, đưa cơ giới hóa vào sản xuất đã trở thành điển hình nông dân sản xuất giỏi. Với 11 mẫu lúa, anh Thủy quy hoạch thành 2 vùng thuận tiện cho việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. 100% diện tích được cấy bằng giống lúa BC15. Anh còn đầu tư 400 triệu đồng cùng tiền hỗ trợ của nhà nước mua máy cày, máy bừa, máy gặt đập liên hoàn, chế tạo dàn máy phun thuốc trừ sâu để khép kín quá trình sản xuất lúa của gia đình. Anh cũng tự tìm và ký kết hợp đồng bao tiêu ổn định toàn bộ lượng thóc sản xuất ra với thương lái. Nếu như trước đây mỗi năm anh thu từ cấy lúa, làm thuê chỉ khoảng 20 triệu đồng thì nay số tiền đó đã lên tới 200 triệu đồng, trừ chi phí còn lãi 120 triệu đồng.

Đến thăm vườn cam canh rộng trên 7.000m² của ông Nguyễn Văn Vinh (xã Đông Lương) trĩu quả đang mùa thu hoạch, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi song ít ai biết rằng trước đây vùng đất này chỉ có sự tồn tại của cỏ. Để đất canh trồng cam, ông Vinh đã mạnh dạn nhận chuyển đổi hết diện tích "bờ xôi ruộng mật" của gia đình về đất, đồng thời thuê thêm ruộng, đầu tư cải tạo làm vườn trồng cam canh. Ông Vinh cho biết: Nhận thấy sản xuất mạnh mẽ,



HTX DVNN xã Mê Linh (Đông Hưng) thu mua khoai tây cho các hộ xã viên.

nhỏ lẻ theo kiểu truyền thống không mang lại hiệu quả nên từ năm 2013 tôi đã chuyển đổi ruộng, quy vùng, đổ đất thành vườn trồng cam canh. Vì trồng cam hữu cơ nên cho quả ngọt, sạch, thị trường tiêu thụ rất rộng, cung không đủ cầu. Mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình thu lãi từ 130 - 150 triệu đồng. Ông Vinh vẫn muốn xã tạo điều kiện để ông thuê thêm đất mở rộng diện tích trồng cam.

Thành công của anh Thủy, ông Vinh đã minh chứng cho việc tích tụ ruộng đất, sản xuất nông nghiệp hàng hóa là hướng đi lâu dài, bền vững, hiệu quả trong sản xuất nông

nghiệp hiện nay. Đến nay, Đông Hưng đã xây dựng được 31 cánh đồng lớn với diện tích 1.409ha và 6 cánh đồng sản xuất 4 vụ/năm với diện tích 76,32ha, năng suất cao hơn so với năng suất của cánh đồng đại trà từ 15 - 20%.

Tim đầu ra cho nông sản

Để sản xuất nông nghiệp bền vững không chỉ là vấn đề quy hoạch vùng sản xuất tập trung hay đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, thay đổi tư duy làm nông nghiệp của người nông dân mà quan trọng là phải tìm được đầu ra ổn định cho nông sản để tránh tình trạng "được mùa mất giá". Đồng chí Nguyễn

Tiến Hưng, Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết: Với các cơ chế, chính sách cởi mở, trải thâm độ của huyện mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư, ưu tiên cho các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ nông sản, đến nay, trên địa bàn huyện đã có một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp như: Công ty TNHH Thuận Khang, Công ty TNHH Hưng Cúc, Công ty TNHH Lam Sơn... bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con nông dân. Đặc biệt, huyện và tỉnh vừa ký kết với Viện Nông nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp sạch và các khu chế xuất ở một số xã làm điểm.

Ông Lý Thái Hưng, Giám đốc Công ty TNHH Hưng Cúc (cụm công nghiệp Xuân Quang, xã Đông Xuân, Đông Hưng) cho biết: Để nông dân yên tâm đầu tư sản xuất lúa hàng hóa, Công ty liên kết với gần 30 HTX DVNN trong toàn tỉnh, trong đó có nhiều HTX của huyện Đông Hưng tổ chức sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Bình quân hàng năm Công ty thu mua trên 100.000 tấn thóc, trong đó trên 50.000 tấn thóc mua trong tỉnh.

HTX DVNN các xã thời gian qua cũng rất tích cực nhận ruộng hoang, ruộng cấy lúa kém hiệu quả của bà con không sản xuất để cấy lúa, trồng cây vụ đông, đồng thời liên kết với các công ty nông sản trong và ngoài tỉnh bao tiêu sản phẩm cho bà con nông dân. Điển hình như HTX DVNN các xã Phú Châu, An Châu, Mê Linh... Ông Nguyễn Văn Linh, Giám đốc HTX DVNN xã Mê Linh cho biết: Năm 2018, HTX liên kết với Công ty TNHH Thuận Khang bao tiêu 30 tấn thóc Nhật, Đài thơm 8, Bắc thơm và 20 tấn khoai tây cho nông dân trong xã. HTX mượn, thuê ruộng của bà con trồng bí, khoai tây (năm 2017 là 5ha, năm 2018 là trên 5 mẫu), thuê gần 30 người chăm sóc, thu hoạch; liên kết với Công ty Thương mại Hoa Nam (Hà Nội) thu mua toàn bộ khoai tây cho bà con với giá cao. Năm 2019, HTX sẽ triển

khai 3 mô hình sản xuất lúa hàng hóa trên cánh đồng mẫu lớn với sự tham gia của 150 hộ xã viên gồm: mô hình trồng lúa giảm phát thải khí nhà kính 10ha, trồng lúa Đài thơm 8 là 10ha và 5ha lúa Nhật. HTX đã ký kết với Công ty TNHH Thuận Khang cung cấp giống, chuyển giao kỹ thuật và bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho các mô hình trên.

Năm 2018, giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản của huyện Đông Hưng đạt 3.145 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 2017; năng suất lúa đạt 132,4 tạ/ha, cao nhất tỉnh. Việc đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất được coi trọng đã góp phần tích cực thúc đẩy các hoạt động sản xuất ở khu vực nông thôn. Nhờ vậy, đời sống của người nông dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 39 triệu đồng, năm 2019 phấn đấu đạt từ 41 triệu đồng trở lên.

ĐỒ HIỆN



Thu hoạch lúa trên cánh đồng lớn.

Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng



Để phát triển nông nghiệp hàng hóa theo hướng bền vững, thời gian tới, huyện Đông Hưng tiếp tục vận động các hộ đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa với quy mô lớn, theo hướng sạch và an toàn, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển sản xuất quy mô lớn; tiếp tục đồng hành với bà con xây dựng thương hiệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ nhằm đưa sản phẩm có thể mạnh của địa phương ra thị trường trong và ngoài tỉnh.

Ông Bùi Văn Khuê, xã An Châu, huyện Đông Hưng



Nhận thấy việc chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng phù hợp với thị trường tiêu thụ sẽ tăng giá trị trên đơn vị canh tác, tôi đã xin chuyển toàn bộ diện tích cấy lúa kém hiệu quả của gia đình, thuê lại ruộng của những hộ không cấy gồm 2 mẫu về vùng chuyên màu, quy vùng, làm tương bao quanh trồng cây ăn quả và cây dược liệu. Trong vùng chuyển đổi tôi trồng 150 gốc thanh long, 70 gốc táo, 4.000 gốc đinh lăng và hàng trăm cây mít, ổi, cam canh. Với cách sản xuất này, mỗi năm tôi thu được từ 100 - 150 triệu đồng.

ĐÔNG HẢI

Về đích nông thôn mới



Đông Hải hôm nay.

Về xã Đông Hải (Quỳnh Phụ) những ngày này, chúng tôi cảm nhận sự thay đổi rõ rệt trong diện mạo nông thôn. Những con đường lấy lị, ổ voi, ổ gà nay được bê tông, nhựa hóa phẳng lý, sạch sẽ; những ngôi nhà kiên cố, khang trang mọc lên ngày càng nhiều. Đến nay, Đông Hải đã hoàn thành 19/19 tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Năm 2011, khi bước vào xây dựng NTM, qua rà soát đánh giá, xã mới đạt 8 tiêu chí. Xác định những thuận lợi, khó khăn của địa phương, với quan điểm "để làm trước, khó làm sau", xã tập trung lãnh đạo thực hiện tối công tác "dẫn vận khéo" gắn với phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động các nguồn lực xã hội tham gia. Từ việc tuyên truyền, vận động đến định hướng cho nông dân sản xuất, mở rộng phát triển nghề truyền thống của địa phương,

việc huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư, tái phục vụ cho lợi ích của người dân được nhân dân đồng thuận và hưởng ứng tích cực. Năm 2012, Đảng ủy xã có nghị quyết chuyên đề về xây dựng đường giao thông nông thôn và triển khai xuống tất cả các thôn. Cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn cùng vận động tuyên truyền, vận động người dân nhận thức rõ về lợi ích xây dựng hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông. Trước tiên, cán bộ, đảng viên là những "hạt nhân nòng cốt" tiên phong đi trước, sau đó tuyên truyền để các hộ dân làm theo. Đồng thời, kêu gọi sự ủng hộ của con em thành đạt đang công tác, sinh sống trên khắp mọi miền Tổ quốc. Do được bàn bạc, tự đứng ra hạch toán thu chi, trên tinh thần dân chủ, công khai... nên nhân dân trong các thôn có sự đồng thuận cao, cơ bản các hộ dân đã đồng tình ủng hộ

chủ trương làm đường giao thông nông thôn. Từ 1 tuyến đường chọn làm điểm tại thôn Lê Bảo, thấy được hiệu quả thiết thực và với suy nghĩ vì lợi ích chung đồng nên nhân dân trong xã đua nhau công làm. Ngoài đóng góp tiền của, ngày công lao động, bà con còn tự nguyện phá bỏ tường rào, cổng dậu, cây cối và hiến đất để hoàn thành 100% tuyến giao thông nội đồng; sửa chữa, xây mới 8/8 nhà văn hóa thôn, 7 sân thể thao... Sau khi đường giao thông được hoàn thành, hệ thống cứng hóa 7,3km đường giao thông nội đồng; sửa chữa, xây mới 8/8 nhà văn hóa thôn, 7 sân thể thao... Sau khi đường giao thông được hoàn thành, hệ thống cứng hóa 7,3km đường giao thông nội đồng; sửa chữa, xây mới 8/8 nhà văn hóa thôn, 7 sân thể thao... Sau khi đường giao thông được hoàn thành, hệ thống cứng hóa 7,3km đường giao thông nội đồng; sửa chữa, xây mới 8/8 nhà văn hóa thôn, 7 sân thể thao... Sau khi đường giao thông được hoàn thành, hệ thống cứng hóa 7,3km đường giao thông nội đồng; sửa chữa, xây mới 8/8 nhà văn hóa thôn, 7 sân thể thao...

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Đông Hải đã được hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa, hoàn thiện các hạng mục cơ bản như đường giao thông, hệ thống thoát nước, chợ, nhà văn hóa, khu thể thao, trường học... với tổng kinh phí gần 31,6 tỷ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp, ủng hộ trên 2 tỷ đồng; vốn trung ương, tỉnh, huyện hỗ trợ trên 8 tỷ đồng còn lại là nguồn đối ứng của địa phương. Đến nay, đời sống của nhân dân đã được nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,38%. Ông Bùi Văn Kiên, Chủ tịch UBND xã cho biết: Sau 8 năm xây dựng NTM, diện mạo địa phương thay đổi căn bản; cơ sở hạ tầng như điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng và cải tạo khang trang; đường làng, ngõ xóm, cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Quy chế dân chủ ở cơ sở được phát huy; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tinh làng nghĩa xóm thêm gắn kết, tạo sự thay đổi trong nếp nghĩ, cách làm của người dân. Đây sẽ là những cơ sở vững chắc để địa phương tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

Thời gian tới, bên cạnh phát huy nội lực, tập trung phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền xã Đông Hải tiếp tục chỉ đạo duy trì và phát huy hiệu quả các tiêu chí NTM; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

MINH NGUYỆT

HỘI NÔNG DÂN XÃ VŨ LẠC

Giúp hội viên phát triển kinh tế

Những năm qua, Hội Nông dân xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình) đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, góp phần nâng cao đời sống, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.

đã phối hợp với các ngân hàng tín chấp giúp 473 gia đình hội viên vay hơn 17 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi. Nguồn vốn được các chi hội quản lý tốt, không để xảy ra tình trạng khê đọng. Hội Nông dân xã ký kết với một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cung ứng hơn 20 tấn thức ăn chăn nuôi theo hình thức trả chậm giúp hội viên yên tâm sản xuất.

Bên cạnh việc giúp đỡ hội viên về khoa học kỹ thuật, vốn vay, Hội Nông dân xã Vũ Lạc còn huy động hội viên tham gia đồng đội trồng, đào đắp bờ

vùng, bờ thửa, tự nguyện đóng góp đất ruộng và kinh phí với tổng trị giá gần 1 tỷ đồng. Trong năm 2018, Hội đã vận động hội viên xóa bỏ được hơn 2ha đất hoang hóa để trồng cây, góp phần giảm tỷ lệ đất bỏ hoang, tăng thu nhập cho hội viên. Hiện nay, tỷ lệ hội viên nông dân nghèo toàn xã giảm còn 2,48%. Ngoài ra, cán bộ, hội viên nông dân trong xã còn hiến hơn 350m² đất thổ cư, đất nông nghiệp với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng, phối hợp cùng các đoàn thể trồng mới hơn 3.000 cây xanh, lắp đặt 64 camera an ninh trong toàn xã, 164 bóng

đèn chiếu sáng, quyền góp tu sửa các công trình nông thôn mới. Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo và vươn lên làm giàu, hội viên nông dân toàn xã còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, quyên góp 5 triệu đồng mua thẻ BHYT tặng 2 hội viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với những việc làm cụ thể, từ năm 2011 đến nay, Hội Nông dân xã Vũ Lạc được UBND tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và thành phố Thái Bình khen thưởng vì đã có những đóng góp tích cực cho địa phương.

ĐẠT TIẾN



Gia đình hội viên nông dân Nguyễn Thị Hiến, xóm 7, xã Vũ Lạc chăn nuôi theo hướng an toàn vệ sinh môi trường.